

Số: 102 /BC-UBND

Đa Lộc, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025

Phần I:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cơ bản có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít những khó khăn đan xen trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Như thời tiết có những diễn biến bất thường: ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3(YAGI) gây mưa to, gió to vào thời gian lúa làm đòng và trổ bông đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song với sự lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn xã. Do vậy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2024 đã cơ bản hoàn thành.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

a. Công tác sản xuất lúa và cây trồng năm 2024

+ Công tác sản xuất lúa :

Tổng diện tích gieo cấy cả năm là 1.039.88 ha đạt 100% kế hoạch. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 61 tạ/ha, vụ mùa đạt 33.24 tạ/ha, cả năm đạt 94,24 tạ/ha. Giảm giảm 27,76 tạ so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích lúa chất lượng cao đạt 85% diện tích (gồm các giống: Nếp thơm Hưng Yên, Nếp các loại, Đài thơm 8, Hà Phát, Tiền Hải). Cơ giới hóa được áp dụng 100% ở các khâu làm đất, thu hoạch, khoảng 20% diện tích được cấy máy bằng mạ khay. Xã tập trung chỉ đạo khuyến khích ứng dụng cấy bằng mạ khay máy cấy vào sản xuất nhằm giảm chi phí lao động tăng giá trị trên ha canh tác. Đưa các giống lúa mới khảo nghiệm tại thôn Trắc Điền là 30ha gồm các giống lúa Tám Thái, Ngọc Nương 9, J01, Đài Thơm 8, QB 19; Lúa mạ khay, máy cấy tại thôn Trắc Điền và Cựu Thị là 40ha, Văn Trạch là 31 ha.

+ **Công tác hỗ trợ sản xuất:** Tổng số cung ứng các loại giống lúa hỗ trợ 50% giá là: 1.570 kg. Tổng số cung ứng phân vi sinh huyện hỗ trợ là 19,3 tấn. Triển khai kế hoạch diệt chuột vụ Xuân trước và sau gieo cấy bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và huyện với tổng số thuốc là 72 kg, thóc trộn bả: 128 kg và công

diệt chuột: 98 công. UBND xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã tích cực mở được 10 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức lớp học về phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV, phân bón cho 830 lượt người tham gia, nhằm nâng cao kiến thức giúp nông dân trong xã áp dụng đúng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi; góp phần nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng vật nuôi.

+ **Về cây trồng:** Diện tích cây ăn quả **163.55** ha, trong đó cây chủ lực như: nhãn 88,7 ha, vải trứng 50 ha, bưởi 5,8 ha, các loại cây ăn quả khác như bưởi, mít khoảng 19,05 ha.

Những năm qua nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng, mở rộng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại từ đó hình thành các hợp tác xã hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, bước đầu hình thành các mô hình hợp tác liên kết sản xuất có quy mô. Đến nay, trên địa bàn xã có 02 hợp tác xã là hợp tác xã Vải trứng và hợp tác xã Nhãn lồng Đa Lộc. Hợp tác xã Vải trứng Hưng Yên có 40,1 ha trồng Vải trứng và đều đạt chứng nhận VIETGAP và OCOP 4 sao, với 31 thành viên. Bình quân 1 ha đạt 13 tấn quả bằng 1.300.000.000 đồng (*Một tỷ, ba trăm triệu đồng*). Sản lượng đạt 40 tấn (thấp hơn năm 2023 gần 10 tấn). Hiện nay đang tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng Vải Trứng trên địa bàn xã nhằm nâng cao thu nhập trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu về việc cung cấp sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm ra thị trường. Hợp tác xã nhãn lồng diện tích 15 ha sản xuất an toàn với 22 thành viên. Trong những năm gần đây với mô hình sản xuất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc cây nhãn, hiệu quả về kinh tế và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hợp tác xã đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

b. Công tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:

- Công tác chăn nuôi: Chỉ đạo Nhân viên chăn nuôi Thú y xã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân làm tốt công tác vệ sinh, phun thuốc khử trùng tiêu độc cho khu vực chuồng trại chăn nuôi, khu vực buôn bán và những nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Tổ chức tiêm phòng năm 2024 đảm bảo đúng kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, chủ động chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm. Tiêm phòng cho hai bệnh đỏ trên lợn được 8.950 liều; cúm gia cầm được 137.200 liều; bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò 250 liều; bệnh tai xanh 2.700 liều; lở mồm long móng 3.000 liều; bệnh dại chó mèo 370 liều; bệnh tụ huyết trùng trâu bò 250 liều. Đã triển khai 425 lít thuốc khử trùng chuồng trại và 137 lít khử trùng thủy sản. Do vậy tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn lợn và gia cầm đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 cụ thể như sau: Lợn có 3.800 con, đạt 118%; Đàn Vịt và ngan có 56.000 con đạt 109,8%; Gà có 28.500 con, đạt 118,5%. Trâu, bò 250 con giữ ổn định.

- **Công tác nuôi trồng thủy sản:** Tiếp tục duy trì diện tích mặt nước nuôi thủy sản, mạnh dạn tiếp thu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn

nuôi. Toàn xã hiện có 41,46 ha mặt nước nuôi thủy sản, chủ yếu hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh. Sản phẩm nuôi trồng phần lớn vẫn là những giống cá trắm, chép, trôi, rô phi... cho năng suất cao, có giá trị thị trường.

c. Công tác thủy lợi nội đồng - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công tác thủy lợi nội đồng là một nhiệm vụ quan trọng tác động trực tiếp đến việc điều hành và dẫn nước phục vụ sản xuất. Căn cứ kế hoạch nạo vét thủy lợi và tiêu thụ lợi nội đồng huyện giao là 2.000 m³, UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện được 7.900 m³ vượt kế hoạch giao.

Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai & TKCN đã được thực hiện nghiêm túc. UBND xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2023 và triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, vật tư phòng chống lụt bão. Sẵn sàng triển khai, ứng cứu khi bão, lũ xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” (***chỉ đạo tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ***). Trong năm do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây gió to, mưa to, UBND xã đã kết hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tập trung bơm tháo gạn, vận hành tối đa công suất trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước khắc phục sản xuất đảm bảo tiêu nước nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức huy động, phương tiện lực lượng, đắp chống tràn, kè các đê đê xung yếu tại cống chợ Dồi, Trạm bơm Văn Trạch, Cửa Đình (thôn Văn Nhuệ), cống Cừ Giồng (thôn Văn Trạch), cống ông Hộ (thôn Hoàng Xuyên), đê thuộc thôn Cự Thị, dài khoảng 275 m.

d. Công tác giao thông - xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới mang tính bền vững. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế khang trang, hiện đại, phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Đến nay, xã đã tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ của trên và nguồn vốn đối ứng của địa phương triển khai thực hiện được một số hạng mục công trình thiết yếu.

Trong năm 2024 xã Văn Nhuệ (cũ) đã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2024 (Quyết định số 2652/Q Đ-UBND ngày 29/ 11/2024 của UBND tỉnh), thôn Văn Trạch được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu (Quyết định số 5626/Q Đ-UBND ngày 24/10/ 2024 của UBND tỉnh Hưng Yên).

1.2. Tài nguyên và môi trường

+ Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 23/5/2019; Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện; Chỉ thị số 09/CT-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý đất đai, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi và các hoạt động bên bãi, khai thác cát trái phép. Năm 2024 đã ngăn chặn và

phát hiện 06 trường hợp xây dựng trái phép và được ngăn chặn kịp thời (Trong đó: 01 trường hợp tại thôn Anh Nhuệ có dấu hiệu vi phạm san lấp cát trên đất ao của tập thể đã được cán bộ chuyên môn phát hiện lập biên bản và yêu cầu tự trả lại mặt bằng cho tập thể). Ngoài ra UBND xã Đa Lộc cùng các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị tại địa phương tiếp tục tuyên truyền, lồng ghép các hội nghị họp chi bộ, quân dân chính tại các thôn, họp dân đối với các hộ còn lại đã vi phạm lâu năm để tự giác tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp nằm ở các thôn trên địa bàn xã.

+ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp:

Hiện đã cấp đổi được 113 GCN và UBND xã đã xét duyệt 260 hồ sơ của các hộ gia đình, trình được 72 hồ sơ lên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện để xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

+ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Năm 2024 đã cấp mới, cấp đổi được 06 giấy chứng nhận và nộp 16 hồ sơ vào dịch vụ công, nhưng do địa phương sáp nhập nên phải trả lại người dân, đồng thời đang lập các hồ sơ đủ điều kiện. Đến nay đã cấp đổi và cấp mới được 302 GCNQSDĐ.

+ Công tác Giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày 29/9/2024 UBND xã đã tổ chức đấu giá hết 63 xuất tại thôn Đa Lộc

Tiếp tục quy hoạch 15.000 m² đất tại xứ đồng Đông Ải thôn Đa Lộc, đã được UBND tỉnh nhất trí chủ trương để thực hiện dự án đấu đất giãn dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đã xây dựng xong và đi vào sử dụng trụ sở công an xã với diện tích 2.103m². Dự án đường Tân Phúc - Vồng Phan (Giao ĐT.378), tỉnh Hưng Yên. Tổng diện tích thu hồi diện tích của 165 hộ để thực hiện dự án: 19,6.ha. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện cùng với Ủy ban nhân dân xã đã chi trả cho 164 hộ tại thôn Bắc Cả, thôn Trạo Thôn, thôn Cựu Thị, thôn Đa Lộc, thôn Anh Nhuệ và Ấp Tân Dân. Còn lại 01 hộ không còn khẩu ở nhà. Hiện tuyến đường Tân Phúc – Vồng Phan đang được thi công trên địa bàn xã.

- Tiếp tục rà soát, thống kê, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục cho đấu giá 10 suất đất tại thôn Văn Trạch vì dự án đã quá hạn và tiếp tục lập dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Anh Nhuệ khoảng 1,49 ha, thôn Hoàng Xuyên khoảng trên 1,6 ha và tại khu vực ấp Tân Dân giáp đường Tân Phúc - Vồng Phan do huyện làm chủ đầu tư với diện tích là 1,8 ha.

+ Công tác vệ sinh môi trường: Toàn xã có 10 thôn và 01 ấp, có tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên và hiệu quả, tổ chức thu gom rác về nơi tập trung theo quy định. Ngoài ra Hội phụ nữ đã tập huấn hướng dẫn phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm men IMO theo đề án 178 của UBND tỉnh Hưng Yên tại 6/11 thôn, ấp. Do vậy đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư.

1.3. Xây dựng, công nghiệp.

Với các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư có 18 dự án, công trình đang triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ và theo quy định. Công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã phát triển ổn định, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã, tăng thu nhập cho người lao động.

1.4. Thương mại dịch vụ

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, an toàn thực phẩm. Đã phối hợp và cử 01 đơn vị tham gia phiên chợ tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các Hợp tác xã, nhà vườn có cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, tìm kiếm hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá, hình ảnh sản phẩm của địa phương.

Một số ngành nghề dịch vụ, thương mại trong xã như: Xây dựng, vận tải, vật liệu, hàn xì, đan nơ, đan hạt,... đều bảo đảm tạo công ăn việc làm cho người dân và hàng năm mang về thu nhập trong xã trên 50 tỷ đồng.

1.5. Hoạt động tài chính, đầu tư công

a. Ngân sách

Tổng thu ngân sách xã năm 2024 ước thực hiện là: 64.327.842.161đ (đạt 397% KH);

Tổng chi ngân sách xã năm 2024 ước thực hiện là: 54.588.780.597đ (Đạt 336.91% KH)

b. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

- Tổng vốn đầu tư công năm 2024: 40.915.879.019 đồng (Đạt 89,3% KH);
(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Về lĩnh vực văn hóa- xã hội

2.1. Giáo dục và Đào tạo

Sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm đầu tư về cơ sở vật và kiên cố hóa

Chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện không ngừng được nâng lên, kỷ cương nền nếp trong các hoạt động giáo dục được nâng cao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường; Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đối với các cấp học đạt cao.

- Trường Mầm non: Đa Lộc

Năm học 2023-2024 Trường duy trì đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn Quốc gia mức độ 2. UBND huyện tặng giấy khen 02 đồng chí, 02 chiến sĩ thi đua; 28 đồng chí đạt lao động tiên tiến; 30 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 68 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non đảm bảo các điều kiện bàn giao vào lớp 1 trường Tiểu học. Năm học 2023-2024 nhà trường có tổng số 21 cán bộ, giáo viên và 252 học sinh. Trường có 11 phòng học, 09 phòng chức năng, 01 nhà ăn đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm. Nhà trường đã tổ chức Tết nguyên đán và tuần lễ thể dục thể thao cho các bé, tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho các con phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Trường Tiểu học Đa Lộc:

Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trường có 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 03 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 09 em đạt giải olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia, 01 em tham gia thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em cấp Quốc Gia, 06 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng việt cấp Tỉnh, 17 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng việt cấp Huyện; 11 Học sinh đạt giải giao lưu Trạng Nguyên nhí Tiếng anh cấp Tỉnh, 12 học sinh đạt giải thi điền kinh hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện, Có 270/417 HS được khen cấp trường. 225/417 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Nhà trường có tổng số 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 417 học sinh. Nhà trường có 01 khu hiệu bộ, 13 phòng học lý thuyết, 03 phòng chức năng và 01 nhà đa năng đảm bảo tốt cho công tác dạy và học.

- Trường Trung học cơ sở Đa Lộc:

Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, xóa mù chữ mức độ 3 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. có 3 học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh 11 em, cấp huyện 47, học sinh cấp trường 29, học sinh tiên tiến 91, cháu ngoan Bác Hồ 116; 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 1 giáo viên đề nghị Bộ GD & ĐT tặng Bằng Khen, 1 giáo viên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 giáo viên đề nghị Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, 3 giáo viên đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, 3 học sinh đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, học sinh đỗ cấp 3 đạt 98,3%. Năm học 2023-2024, trường có tất cả 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 293 học sinh và có 8 lớp. Trường có 10 phòng học lý thuyết và 06 phòng bộ môn.

Trường Mầm Non Văn Nhuệ

Năm học 2023-2024 Trường duy trì đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường được UBND huyện tặng giấy khen, 01 đồng chí được giám đốc Sở tặng giấy khen, 01 ĐC được UBND tặng giấy khen; 12 đồng chí đạt lao động tiên tiến; 14 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 69 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non đảm bảo các điều kiện bàn giao vào lớp 1 trường Tiểu học. Năm học 2023-2024 nhà trường có tổng số 19 cán bộ, giáo viên và 232 học sinh. Trường có 10 phòng học, 08 phòng chức năng, 01 nhà ăn đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học& Trung học cơ sở Văn Nhuệ

- Khối trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1. 02 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 03 em đạt giải olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia, 01 em tham gia thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em cấp Quốc Gia, 13 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng việt cấp Tỉnh, 23 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng việt cấp Huyện; Có 290/369 HS được khen cấp trường. 290/390 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Nhà trường có tổng số 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 369 học sinh. Nhà trường có 01 khu hiệu bộ, 10 phòng học lý thuyết, 03 phòng chức năng

Khôi trường Trung học cơ sở đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, xóa mù chữ mức độ 3 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. cấp tỉnh 1 em, cấp huyện 9, học sinh cấp trường 17, học sinh tiên tiến 82, cháu ngoan Bác Hồ 97; 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 giáo viên đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, học sinh đỗ cấp 3 đạt 80%. Năm học 2023-2024, trường có tất cả 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 256 học sinh và có 8 lớp. Trường có 8 phòng học lý thuyết và 06 phòng bộ môn.

2.2. Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Điểm Trạm Y tế xã Đa Lộc nâng duy trì tốt các chương trình y tế quốc gia, khám, điều trị bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Năm 2024 đã khám và chữa bệnh cho 4600 lượt người, đạt 76% KH năm. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm xã đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành. Kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống là 22 cơ sở và ký cam kết thực hiện an toàn về vệ sinh thực phẩm cho 47 lượt cơ sở thực phẩm. Trên toàn xã từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng nào. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tiến hành thường xuyên, liên tục, phấn đấu mở rộng và không ngừng tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế so với kế hoạch huyện giao. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình có nhiều cố gắng, đảm bảo duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

Điểm Trạm y tế Văn Nhuệ

Năm 2024 đã khám và chữa bệnh cho 2200 lượt người, chuyển tuyến trên 980 người, uống Vitamin cho các cháu 06 đến 36 tháng và các cháu bị các bệnh suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn đường ruột, sởi ... là 320 cháu. Thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành. Kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống là 02 cơ sở và ký cam kết thực hiện an toàn về vệ sinh thực phẩm cho 25 lượt cơ sở thực phẩm. Trên toàn xã từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng nào. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình có nhiều cố gắng, đảm bảo duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

2.3. Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Hệ thống thông tin truyền thanh của xã được duy trì ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin phục vụ sản xuất, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt quy ước, hương ước làng văn hóa như việc thực hiện đám tang không làm cỗ mời khách đã được hầu hết các gia đình trong xã thực hiện từ đó góp phần tiếp tục xây dựng và giữ vững danh hiệu làng văn hóa và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”. Hoạt động của Đài truyền thanh từng bước được trú trọng và thực hiện tiếp âm các chương trình Đài trung ương, đài tỉnh, đài huyện theo quy định. Hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được người dân ở mọi lứa tuổi hưởng ứng tham gia.

2.4. Lao động, Thương binh và Xã hội

Công tác xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em... Các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh... ốm đau, qua đời đều được thăm hỏi động viên; Tổ chức thấp nền tri ân ngày thương binh Liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm long trọng. Các đối tượng được tặng quà đầy đủ nhân dịp 27/7 và Tết Nguyên Đán.

Việc triển khai chế độ chợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm đến nay xã đã hoàn thiện cho 12 đối tượng người từ 80 tuổi trở lên; 11 đối tượng già cô đơn không nơi nương tựa thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 05 đối tượng đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo và cận nghèo; 23 đối tượng khuyết tật nặng tăng mới và nâng mức. 09 đối tượng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, 17 hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 75 tuổi đến 79 tuổi.

Cùng với sự tuyên truyền vận động trong nhân dân nên số hộ gia đình tiến hành hỏa táng cho người thân ngày càng tăng cao. Nhưng theo tiêu chí mới chỉ hỗ trợ hỏa táng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người vô gia cư không nơi nương tựa nên số hồ sơ hỏa táng được giải quyết ít hơn so với năm 2023. Từ đầu năm xã đã hoàn thiện 04 hồ sơ cho đối tượng hưởng chế độ hỏa táng. Chế độ mai táng phí đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nhanh chóng và kịp thời: số hồ sơ đã được giải quyết là 28 hồ sơ. Các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y tế đầy đủ trong đó có 27 đối tượng được cấp mới và sửa thẻ BHYT đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. 60 đối tượng được cấp thẻ BHYT đối với người từ 60 tuổi trở lên. Đã thực hiện 05 hồ sơ đối tượng đề nghị thay đổi người thờ cúng liệt sĩ.

Thực hiện đề án 06 đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với công an xã xác minh và cung cấp mã định danh của các đối tượng xã đang quản lý. Thực hiện việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 98%. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả Lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền dữ liệu Quốc gia về dân cư đạt 97%.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thường xuyên được quan tâm. Các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm tặng quà nhân dịp 01/6, Tết Trung thu và Tết Nguyên Đán. Thực hiện nhập phần mềm và làm sạch dữ liệu trẻ em theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Công tác vận động quỹ trợ trẻ em và quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện đảm bảo thu chi đúng nguyên tắc.

Các thôn đã tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 đảm bảo đúng quy trình. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 0.56% đảm bảo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

2.5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí

UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn của UBND xã kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của trung ương và địa phương

đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã như: Luật tố cáo năm 2018, Luật phòng chống tham nhũng 2018 .

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân chín tháng đầu năm 2024; UBND xã đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại với công dân tại trụ sở UBND xã. Tình hình khiếu nại, tố cáo, năm 2024 tiếp nhận 17 đơn (Trong đó : Văn Nhuệ cũ 11 đơn tăng 4 đơn) (Đa Lộc cũ 6 đơn giảm 02 đơn với cùng kỳ năm 2023). UBND xã đã xem xét giải quyết đúng trình tự, theo quy định pháp luật.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tăng cường, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các ngành quan tâm. Bộ phận Tài chính xã đã thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước.

2.6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 27/10/2023 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC. Thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ và đảm bảo 100% TTHC được cung cấp trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không để xảy ra tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chậm, muộn, hồ sơ quá hạn theo quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. UBND xã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo theo đúng quy trình của cấp trên. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sáp nhập nguyên trạng xã Văn Nhuệ và nguyên trạng xã Đa Lộc thành xã Đa Lộc; kết quả đã được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân và bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Ngày 24/10/2024 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 đã ban hành Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong đó có tỉnh Hưng Yên, huyện Ân Thi sáp nhập nguyên trạng xã Văn Nhuệ và nguyên trạng xã Đa Lộc thành xã Đa Lộc, trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Văn Nhuệ cũ. Đến nay UBND xã Đa Lộc mới đã thực hiện và đi vào hoạt động tại UBND xã Văn Nhuệ cũ.

3. Về lĩnh vực An ninh, Quốc phòng, tư pháp, thi hành án dân sự

3.1. Công tác Quốc phòng

Công tác quốc phòng: BCHQS xã duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra đảm bảo đúng qui định, thường xuyên nắm bắt chắc tình hình an ninh ở các cơ sở, nhất là trong các ngày lễ, tết. Tham mưu với đảng ủy, UBND tổ chức đón 18 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, và đăng ký vào ngạch dự bị, Xây dựng và lập kế hoạch sẵn sàng cơ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. bằng 240 đ/c tại 10 thôn. Tổ chức kết hợp với công an xã rà soát công dân tuổi 17. và tổ chức đăng ký NVQS lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi là 51 /59 công dân. Công tác xây dựng kế hoạch (kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch mở rộng LLDQ trong các trạng thái SSCĐ, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch diễn tập) đến công tác triển khai phân công thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc đều được chú trọng nhằm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao và chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng DQTV được thực hiện tốt, tổ chức xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, VKTB bảo đảm phục vụ cho công tác huấn luyện diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 08/4/2024, quân số tham gia huấn luyện đạt 80% chỉ tiêu trên giao, qua kiểm tra có 100% chiến sỹ đạt yêu cầu đề ra trong đó có 85% đạt khá, giỏi. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức đăng ký, quản lý và huy động tham gia huấn luyện của LLDBĐV được bảo đảm, trong năm xã đã có 15 lượt sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ DBĐV tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 126, đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

Công tác bàn giao quân năm 2024 là 20 (Trong đó: Đa Lộc cũ: 8 so với chỉ tiêu giao là 13, Văn Nhuệ cũ: 12 so với chỉ tiêu giao là 14) công tác xử lý chôn chổng, đã đề nghị và ra 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã chấp hành nộp phạt 20 với tổng số tiền là 220,000,000đ. (Trong đó: Đa Lộc cũ 12 với tổng số tiền là 132,000,000đ, Văn Nhuệ cũ 08 với tổng số tiền là 88,000,000đ.)

HĐNVQS xã được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các cơ sở trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Công tác rà soát nguồn tuyển quân độ tuổi từ 18-27 và miễn, hoãn NVQS năm 2025. Qua rà soát tổng số 490 Nam công dân trong độ tuổi đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó tạm hoãn gọi nhập ngũ 51, đủ điều kiện 124, miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự là 03, đã hoàn thành nghĩa vụ là 57. Phát lệnh sơ tuyển: 115 lệnh, Lên trạm khám: 49. Danh sách phát lệnh khám tuyển cấp huyện: 87.

3.2. Công tác an ninh

Tình hình an ninh, chính trị, an ninh nông thôn cơ bản ổn định. Lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2024 Công an tập trung tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tiếp tục thực hiện đề án 06 của Chính phủ về rà soát, vận động người dân đăng kí sử dụng tài khoản ngân hàng, trong chi trả đối tượng trong diện an sinh xã hội, dữ liệu người lao động trên địa bàn xã, hướng dẫn người dân đăng ký làm căn cước qua công dịch vụ công điện tử. phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2022- 2030. năm 2024 trên địa bàn xã xảy ra 41 vụ việc: cụ thể

+ Vi phạm pháp luật tài nguyên, môi trường, thủy sản: 08 vụ, bằng 08 đối tượng

+ Phạm pháp về chất ma túy: 24 vụ, trong khởi tố 02 vụ bằng 02 đối tượng, xử phạt hành chính 22 vụ = 17 đối tượng.

+ Làm rõ 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 đối tượng

+ Vi phạm trong lĩnh vực kinh tế 03 vụ: 03 đối tượng

+ Tai nạn giao thông 02 vụ: 02 người chết.

+ Làm rõ xử lý 01 vụ cho vay cầm cố nhưng lãi xuất vượt quá tỉ lệ lãi xuất theo quy định luật dân sự.

+ Cố ý gây thương tích xảy ra 02 vụ;

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính của Công an xã trên các lĩnh vực: Ra quyết định, đề xuất ra quyết định 76 trường hợp trong đó, 36 trường hợp vi phạm lĩnh vực cư trú số tiền phạt là 27.000.000đ (đã chấp hành: 17.250.000); 32 trường hợp vi phạm về TTATGT số tiền phạt là 4.460.000đ, 3 trường hợp vi phạm về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện số tiền nộp phạt là 13.000.000đ, 05 trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy số tiền nộp phạt là 1.200.000đ,

Chủ động tham mưu cho UBND xã lập 01 hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã 05 đối tượng. Vận động cai nghiện tự nguyện 03 đối tượng. Ngoài ra trên địa bàn xã xảy ra 04 vụ việc mâu thuẫn nhỏ, Công an xã phân công cán bộ phụ trách địa bàn các thôn hướng dẫn tổ hòa giải các thôn tiến hành hòa giải thành công đạt 100%.

3.3. Công tác Tư pháp

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết và triển khai làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch: Đăng ký khai sinh: 222 hồ sơ; Khai tử: 91 hồ sơ; Kết hôn: 51 hồ sơ; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 121 hồ sơ; Chứng thực chữ ký 235 hồ sơ; Chứng thực bản sao từ bản chính: 4.989 số chứng thực; Các hồ sơ để trả trước đúng hạn; Xác nhận hồ sơ đều đảm bảo kịp thời, chính xác theo quy định pháp luật.

3. 4. Công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng.

Thực hiện Nghị định 92/NĐ-CP của Chính phủ và pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. MTTQ cùng các thành viên đã thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở các địa phương. Do vậy, năm 2024 trên địa bàn xã không xuất hiện đạo lạ, không có hoạt động mê tín dị đoan. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại các đình, chùa trong xã đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thi đua khen thưởng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Đã trích từ quỹ khuyến học với số tiền là 15.000.000^d để tặng cho giáo viên và học sinh của 3 cấp học, dòng họ khuyến học năm học 2023-2024. Tiến hành khen thưởng cho 12 thanh niên có đơn tình nguyện, xung phong lên đường nhập ngũ và một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên một số

mặt công tác tại địa phương; do vậy đã góp phần vào phong trào thi đua của địa phương và đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những tồn tại, hạn chế

- Về sản xuất nông nghiệp: Công tác điều hành sản xuất còn có cơ sở chưa đảm bảo như chỉ đạo làm đất, điều hành nước và bảo vệ đồng ruộng. Tập quán canh tác trong sản xuất nông nghiệp truyền thống, lạc hậu ở một số người dân chưa được đẩy lùi; việc áp dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt và chăn nuôi còn hạn chế. Giá lương thực thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, năng suất lúa giảm sâu so với cùng kỳ do ảnh hưởng của bão (YAGI).

Phối hợp trong công tác tuyên truyền còn hạn chế đặc biệt công tác thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải tỏa các công trình vi phạm xây dựng trái phép cũ.

- Công tác quản lý đất đai có lúc, có nơi còn thiếu chưa được quan tâm nhiều. Đặc biệt là việc phát hiện vi phạm của cấp ủy địa phương ở các thôn còn chưa kịp thời. Vẫn còn tình trạng một số hộ dân tự ý xây dựng vi phạm. Việc tranh chấp đất đai vẫn còn có đơn thư vượt cấp, Một số địa phương chưa chủ động trong công tác hòa giải và giải quyết dứt điểm. Việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ còn thấp so với kế hoạch giao.

- Công tác an ninh trật tự; tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra ở một số thôn, một số gia đình chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để. Tình trạng công dân thôn Văn Nhuệ đi kiện vẫn tồn tại.

- Công tác Quân sự: Số thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện việc sơ, khám tuyển còn chưa đảm bảo vẫn còn nhiều con em hội viên các đoàn thể chưa chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự.

- Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

1. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Trong sản xuất nông nghiệp giá ngày công lao động, giá vật tư tăng cao, năng suất và giá sản phẩm từ nông nghiệp thấp, cơ chế chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp còn ít từ đó đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.

Công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thực sự quyết liệt, công tác tham mưu của một số cán bộ trách nhiệm chưa cao, tham mưu giải quyết công việc chưa kịp thời, còn thụ động. Một số đồng chí chưa dành thời gian, bám sát địa bàn được phân công để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc cơ sở.

Trong công tác thực hiện Giải phóng mặt bằng ở một số dự án, chủ yếu người có đất bị thu hồi đòi hỏi chế độ, chính sách Bồi thường, hỗ trợ không có trong quy định.

Khó khăn về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng. Quy trình thủ tục đầu tư phải qua nhiều khâu, nhiều bước, thẩm định của các ngành làm kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục đấu giá... ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

- Công tác an ninh, quân sự:

+ Lực lượng Công an, bảo vệ ở một số thôn còn thiếu quan tâm, chưa nêu cao trách nhiệm, chưa tích cực trong tuần tra canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

+ Công tác Quân sự: Việc tuyển chọn công dân nhập ngũ ở một số cơ sở các ngành đoàn thể chưa tốt trong việc tuyên truyền. Nhận thức của thanh niên và gia đình về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế. Chế tài xử lý đối với thanh niên chống trốn chưa đủ sức răn đe.

- Việc quản lý, giáo dục con em của một số gia đình thiếu sát sao, chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con cái vẫn còn phó mặc cho Nhà trường, xã hội.

Phần II:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2024 các cấp, các ngành cần tăng cường hoạt động phối hợp, tham mưu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 như sau:

I. KINH TẾ

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; triển khai trồng cây vụ Đông sớm và chủ động phòng chống ngập úng; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025 đảm bảo kế hoạch. Tập trung phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

- Về nông thôn mới: củng cố hồ sơ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy vai trò trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM.

- Xây dựng cơ bản: Tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên và huy động nội lực để hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch nông thôn phục vụ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách: Rà soát các hợp đồng thu ngân sách liên quan đến hoa lợi công sản, rà soát quỹ đất công ích để tập trung thu đủ, thu đúng, tăng thu ngân sách. Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc giao nộp các khoản thu theo Quyết định nhà nước giao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các khoản thu hoa lợi công điền, thu các quỹ... để hoàn thành kế hoạch giao trong năm.

- Giải ngân vốn đầu tư công: Thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm đảm bảo tiến độ giải ngân; kịp thời trình cấp có thẩm quyền điều chuyển nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án không đảm bảo về tiến độ thực hiện để có khối lượng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân nhưng chưa được bố trí đủ vốn hoặc chuyển về cấp tỉnh để điều hành.

- Quản lý đất đai tài nguyên - môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện nghiêm Chi thị số 02/CT-UBND, Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trong toàn xã. Triển khai có hiệu quả, tăng cường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý đất dôi dư để tạo nguồn kinh phí nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vận động nhân dân có ý thức trong công tác vệ sinh, môi trường tại khu dân cư, công trình chăn nuôi, rãnh thoát nước.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

- Giáo dục: Chỉ đạo các trường chú trọng vào công tác chuyên môn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào dạy và học, công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, góp phần đạt tiêu chí trường học, tiêu chí giáo dục bền vững.

- Y tế - Dân số Kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát các dịch bệnh tại cơ sở không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục quản lý tốt đối tượng trong diện tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng đạt hiệu quả cao. Duy trì làm việc đầy đủ, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xử lý tốt các ca bệnh, hạn chế bệnh nhân đi tuyến trên. Tuyên truyền nhận thức sinh con thứ 3, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 so với năm 2024

- Chính sách xã hội: Hoàn thiện nhập phần mềm dữ liệu trẻ em đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Tiếp tục giải quyết chế độ chính đầy đủ cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đạt 100%.

- Công tác Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong cơ quan, đặc biệt việc truy cập xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm điện tử để ngày càng giảm văn bản giấy. Nâng cao hoạt động của Trang thôn tin điện tử xã, phát huy hiệu quả là cầu nối, kết nối chính quyền địa phương với người dân.

III. AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Công tác quốc phòng

Rà soát nguồn tuyển quân để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ, tết trong năm. Thực hiện nghiêm túc các quyết định, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Xử lý nghiêm các công dân chống, trốn không thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

2. Công tác an ninh

Công an xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu cho đảng uỷ, UBND xã thực hiện đề án 06 của CP về thu thập dữ liệu quốc gia về người lao động. tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật an toàn giao thông. Khuyến khích tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã.

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tư pháp - Tiếp dân, giải quyết đơn thư: Tiếp nhận, giải quyết xử lý nhanh gọn các thủ tục hành chính, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn, phối hợp với các phòng ngành cấp huyện để xử lý các vụ việc tồn đọng, không để các vụ phát sinh mới. Theo dõi cập nhật khai sinh, khai tử, kết hôn đúng quy định không để sai sót.

2. Công tác cải cách hành chính: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tác phong lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ công chức, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ theo kế hoạch công tác, duy trì hoạt động thường xuyên của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, cập nhật thông tin phần mềm điện tử, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 là rất nặng nề, đòi hỏi cần có sự đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự phân đấu nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã ngay từ đầu năm để các chỉ tiêu, kế hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2025 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- TT HĐND - UBND huyện;
- TT Đảng uỷ - HĐND xã;
- 6 thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Giản